

**GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...** (Tiếp theo trang 1)

CHQS tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện bảo đảm quân số, thời gian, nội dung theo quy định; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tổ chức triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương như: tham mưu, đề xuất với tỉnh ra chủ trương thực hiện các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; phối hợp nắm tình hình, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành chỉ tiêu giao quân; thực hiện chính sách đối với người có công... Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao nhận thức về sự cần thiết cải thiện

môi trường đầu tư, kinh doanh trong tình hình hiện nay; phối hợp nắm chắc tình hình, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống hiệu quả "diễn biến hòa bình" trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị ổn định, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, phòng, đơn vị thực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua của ngành được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ngày càng hiệu quả. Các lĩnh

vực. Luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các huyện, thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Chú trọng công tác dân vận góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện nền nếp, chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Làm tốt công tác bảo quản, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, cần quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong thực hiện các nhiệm vụ của Sở.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản mới của trung ương về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, thanh lý, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở tham gia vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh, tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư. Chủ động nắm bắt, dự báo, tham mưu cho tỉnh các nguy cơ về môi trường tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Chủ trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

**QUỐC HỘI THẢO LUẬN...** (Tiếp theo trang 1)

Tham gia thảo luận, đại biểu Bùi Quốc Phòng (Đoàn Thái Bình) thể hiện sự đồng tình với quy định đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự giới hạn trong 28 tội phạm đã được liệt kê để bảo đảm tính nhân đạo theo tinh thần Hiến pháp 2013 và xu hướng chung của thế giới; bổ sung quy định xác định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích chất ma túy làm cơ sở để xử lý hình sự đối với 4 trường hợp như trong dự thảo; đối với tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đề nghị chính lý theo hướng phân hóa rõ hơn, cụ thể hơn các trường hợp phạm tội để làm căn cứ xử lý hình sự hành vi vi phạm... Đồng tình với các nội dung trên, đại biểu Bùi Văn Xuyên (Đoàn Thái Bình) thảo luận thêm về quy định đề nghị bồi sung trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân với hai tội danh tài trợ khủng bố và rửa tiền để nội luật hóa các công ước quốc tế và cũng là để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, phòng ngừa loại tội này; về bổ sung tội vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp, đại biểu đề nghị cần cần nhắc thật cụ thể bởi một số lý do: đây là tội mới, chưa được báo cáo đánh giá một cách đầy đủ lý do, sự cần thiết và tác động của việc bổ sung tội này vào Bộ luật; quy định của Nhà nước ta hiện nay là người dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm, nay lại quy định tội kinh doanh đa cấp trái phép là không phù hợp; thiết kế nội dung này như trong dự thảo cũng khá khó khăn trong việc xử lý hình sự với các vụ việc tương tự đã xảy ra trong thời gian qua vì các doanh nghiệp này đều được cấp phép đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, đại biểu tham gia thêm một số nội dung cụ thể về mặt kỹ thuật lập pháp.

**TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...** (Tiếp theo trang 1)



Các phương tiện đánh bắt hải sản neo đậu tại cảng cá Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Trước mùa mưa, bão năm 2017, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chỉ đạo hạt quản lý đề điều các huyện, thành phố kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình phục vụ phòng, chống lụt, bão. Từ đầu năm 2017 đến nay, các hạt quản lý đề điều đã kiểm tra, phát hiện, kiến nghị với địa phương xử lý, ngăn chặn 40 vụ vi phạm Luật Đê điều. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT và KTCN tỉnh, Trưởng Tiểu ban tiến phương yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, xác định các trọng điểm xung yếu của đê điều; xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm như đê, kè, cống xung yếu. Các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật, xác định các khu vực nguy hiểm khi xảy ra thiên tai trên địa bàn; tiếp tục rà soát, xây dựng quy hoạch sắp xếp lại khu dân cư, di dời những hộ dân đang sống ở trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; có phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trước, trong và sau mùa mưa, bão; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê, kè, làm kè, tu sửa cống, hoàn thành đúng thời gian quy định...

**HỌP TIỂU BAN...** (Tiếp theo trang 1)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền đề nghị các thành viên Tiểu ban, nhất là các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tôn vinh những công hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng chí đề nghị các cơ quan truyền thông tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các thành viên Tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ để việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

**KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH...** (Tiếp theo trang 1)

văn minh; sửa chữa, xây nhà cho các đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi khó khăn; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; xây mới, nâng cấp các điểm vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn khu dân cư; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên... Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Huyện đoàn Thái Thụy, Công ty Cổ phần Hoàng Tân và một số đơn vị đã tặng 23 suất quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thái Thụy đã tham gia thu gom rác khu du lịch sinh thái cồn Đen.

**THÔNG BÁO**

**BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT**

Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất quy hoạch trên địa bàn thành phố như sau:

Khu quy hoạch dân cư tại khu đất Trường Cao đẳng Sư phạm cơ sở 2 (Cao đẳng Sư phạm Mầm non cũ), phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Giá khởi điểm: 87.696.325.800 đồng (Tám mươi bảy tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn, tám trăm đồng)

Giá thanh lý tài sản trên đất: 534.572.000 đồng (Năm trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng)

Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 14/6/2017 (Giờ hành chính các ngày làm việc) tại các địa điểm sau:

- Tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
- Tại trụ sở Tầng 2 Nhà làm việc các đơn vị hành chính sự nghiệp Thành phố, số 411, đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình.

Kính mời các tổ chức có nhu cầu mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

**TRUNG HIẾU**

**Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường**

(chinhpvu.vn) Tiếp đoàn đại biểu doanh nghiệp có nhiều đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cùng nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tham dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng đại diện 46 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia. Đây là những doanh nghiệp do sở tài nguyên và môi trường các địa phương lựa chọn vì đã tích cực đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nhưng đã đầu tư đổi mới công nghệ với quy trình sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường, từ đó góp phần giải quyết vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất.

Chương trình "Doanh nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia" là hoạt động hướng ứng ngày Khoa học công nghệ Việt Nam (18/5) và ngày Môi trường thế giới (5/6) nhằm chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức của các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh. Đồng thời, tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường ứng

dụng khoa học và công nghệ thân thiện với môi trường vào sản xuất; áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch hơn nhằm giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm ứng nhà kính; cam kết sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường sử dụng năng lượng sạch, nâng lượng tái tạo; tăng cường xử lý chất thải, phát triển những sản phẩm thân thiện với môi trường. Phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh là vấn đề được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt coi trọng. Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cũng đặt ra vấn đề doanh nghiệp phải xây dựng đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, thực hiện quy định của pháp luật trong bảo vệ môi trường thiên nhiên, không vi phạm phát triển kinh tế mà xem nhẹ môi trường. Thời gian qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nguồn lực cho phát triển còn hạn chế, Việt Nam đã và đang chủ động, tích cực triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và các chiến lược tăng trưởng xanh, phòng, chống thiên tai, phát triển năng lượng tái tạo... với nhiều chương trình, dự án thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà

kính. Việt Nam cũng đã cam kết mạnh mẽ để cùng cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh vẫn còn nhiều vấn đề phải đặt ra ở nước ta, mà quan trọng nhất là nhận thức về nội hàm kinh tế xanh, tăng trưởng xanh còn khác nhau. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế xanh và tăng trưởng xanh song song với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, trong điều kiện nguồn lực hạn chế cũng là rất khó khăn. Trong khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc trưng là ứng dụng công nghệ cao, máy móc hiện đại... thì Việt Nam vẫn đang phát triển dựa nhiều vào khai thác tài nguyên và chi phí nhân công giá rẻ. Chi phí đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ của doanh nghiệp ở Việt Nam chỉ chưa đạt 0,3% doanh thu trong khi tại Ấn Độ tỷ lệ này là 5%, Hàn Quốc là 10%, Nhật Bản là 50%.

**Phải luôn đặt mục tiêu phát triển xanh**

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, đại diện các doanh nghiệp cho rằng, việc ứng dụng

công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển kinh tế xanh là tất yếu. Đại diện doanh nghiệp đánh giá cao những chính sách, cơ chế của Chính phủ và các bộ, ngành nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế xanh. Triển khai những cơ chế, chính sách này, cộng với nhận thức của bản thân mỗi doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng loại bỏ những công nghệ cũ, lỗi thời để đầu tư ứng dụng công nghệ mới, từ đó sản xuất ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng, thân thiện môi trường. Các doanh nghiệp cũng cho rằng, Chính phủ cần có các quy định cụ thể về phát triển kinh tế xanh, đưa ra những tiêu chuẩn cao về môi trường để doanh nghiệp có lộ trình triển khai thực hiện. Cùng với đó, cần có các quy định về thủ tục, hồ sơ, thuế chỉ dẫn thủ tục để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ; kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh một số chính sách liên quan đến sử dụng đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ; kiến nghị Nhà nước cần có quy hoạch, định hướng phát

Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trên địa bàn tỉnh, Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý rác thải sinh hoạt, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Hợp Tiến (Đông Hưng) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, không vứt rác thải bừa bãi, tạo sự thông thoáng cho các tuyến đường, lòng sông, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Xã Hợp Tiến có 81 hộ vi phạm hành lang ATGT, trong đó 25 hộ xây nhà từ cấp 4 trở lên; 50 hộ có lều quán, mái che, mái vẩy; 3 hộ có điểm tập kết vật liệu vi phạm trên sông, ven đường 39A, đường trục xã. Công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT ở Hợp Tiến bắt đầu bằng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nêu gương các gia đình gương mẫu tự giác thu dỡ vật cản, công trình vi phạm. Bên cạnh đó, xã đã thành lập ban chỉ đạo và các tổ vận động, lập danh sách các trường hợp vi phạm, đến từng hộ nhắc nhở; gửi kế hoạch giải tỏa đến từng thôn, tổ dân phố, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để mọi người biết, cùng thực hiện. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chỉ

**HỌP TIẾN Đường thông, hè thoáng, môi trường sạch đẹp**



Các công trình xây trái phép trên sông đã được người dân thôn Tân Tiến tự giác tháo dỡ.

sau hơn một tuần tiến hành giải tỏa hành lang ATGT đã có 65 hộ kinh doanh, buôn bán ven đường tự giác thu dỡ công trình vi phạm, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, mặt sông. Đến ngày 15/4/2017, 100% hộ vi phạm đã tự giác tháo dỡ, xã không phải tổ chức cưỡng chế

đường hợp nào. Sau giải tỏa, xã tổ chức cho các hộ ký cam kết không tái lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT. Là 1 trong 17 hộ tự ý xây nhà trên sông, số tiền đầu tư xây nhà tới hàng chục triệu đồng nhưng khi xã triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang

ATGT, gia đình ông Hoàng Đình Luật, thôn Tân Tiến đã tiên phong tự tháo dỡ các hộ khác làm theo. Ông Luật cho biết: Giải tỏa vật cản, trả lại hành lang ATGT là chủ trương đúng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông nên gia đình tự giác tháo dỡ. Ông Phạm Ngọc Hiệu, thôn Tân Bình cũng có chung suy nghĩ với ông Luật nên đã vận động con cháu phá dỡ nhà xây lấn chiếm lòng sông. Ông Hiệu chia sẻ: Minh làm sai thì phải tự sửa, không bị phạt là tốt lắm rồi. Thực hiện Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh, xã Hợp Tiến đã trích ngân sách 450 triệu đồng thuê máy về mức toàn bộ bùn, rác dưới sông với chiều dài 2km, đồng thời khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm trên các trục sông chảy qua địa phận xã; thành lập 5 tổ thu gom rác thải, xây dựng bãi rác tập trung. Ngày 24 hàng tháng thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn toàn xã. Từ một xã báo động về tình